

TỔNG KẾT 10 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Công tác tổ chức, huấn luyện chiến đấu, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên được coi trọng, bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân trong mọi tình huống. Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh luôn xung kích trong lao động sản xuất, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai... Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh làm tốt công tác quy hoạch

ngành, quy hoạch địa phương theo thể trận quân sự trong KVPT, từng bước đầu tư ngân sách xây dựng các công trình chiến đấu lâu bền trong KVPT. Tại hội nghị, đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã tham luận làm rõ kết quả đạt được đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận, biểu dương nỗ lực, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, góp phần đưa Nghị quyết số 28 vào thực tiễn và đạt được những kết quả quan trọng. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 3 đề nghị cấp ủy, chính quyền và các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,

nhất là Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 152 của Chính phủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị, tập trung xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, tạo thế và lực trong xây dựng KVPT liên hoàn. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về mọi mặt, nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diễm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phân tích, giải quyết một số vấn đề tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 28 thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp được đề cập trong tư vấn báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa

phương trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó chú trọng xây dựng các tiềm lực chính trị, tinh thần. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế đạt và vượt các mục tiêu đề ra; đồng thời, quán triệt phương châm "gắn phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự với củng cố quốc phòng, an ninh ngay từ quy hoạch, kế hoạch đến triển khai thực hiện các dự án, để an ninh trên địa bàn". Quan tâm bố trí nguồn vốn cho các chương trình, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay, không để các thế lực thù địch, phản tử cơ hội chính trị lấy đó làm cơ sở chống phá, lợi dụng. Các cơ quan, ban, ngành, nhất là cơ quan quân sự, công an,

biên phòng làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong KVPT tỉnh; đồng thời, xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp giữa các lực lượng cũng như xây dựng phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra. Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng và tổ chức, trong đó quan tâm củng cố cấp ủy, tổ chức đảng các cấp theo phương châm "việc ở đâu thì cấp ủy, tổ chức đảng ở đó trực tiếp giải quyết". Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể vận động quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THẮNG...

(Tiếp theo trang 1)

đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là việc mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi tôm, sản xuất giống thủy sản phục vụ nghề nuôi trồng thủy sản của địa phương. Đây là những mô hình tốt, có thể nhân rộng để phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện ven biển, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập cho nông dân. Để thực hiện được mục tiêu đó, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tiến Hải, ngành Nông nghiệp cần rà soát lại vùng thủy sản, đánh giá quy mô sản xuất để làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, định hướng vật nuôi thủy sản chủ lực cho các hộ và doanh nghiệp đầu tư phát triển trong thời gian tới. Có kế hoạch tuyên truyền, vận động, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nuôi trồng để bảo đảm hiệu quả, bền vững. Cùng với đó, hướng dẫn các hộ dân và doanh nghiệp đầu tư vào nuôi trồng thủy sản đúng quy định của pháp luật, để án phát triển thủy sản của tỉnh, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, khó kiểm soát dịch bệnh, cung cấp mất cân đối và sai phạm liên quan đến tài nguyên đất đai, quốc phòng, an ninh. Trước những khó khăn của các doanh nghiệp cũng như các hộ dân đầu tư vào nuôi trồng thủy sản hiện nay, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm tốt công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách của nhà nước, trong đó có cơ chế hỗ trợ vốn vay ưu đãi của Chính phủ đối với các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển có hiệu quả trong thời gian tới.

Những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp hơn.

Trước tình hình đó, để làm tốt công tác xét xử các loại án, giữ cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh, bình đẳng, những năm qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ, công chức. Toàn ngành thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức bám sát và thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tối cao và tòa án nhân dân hai cấp đề ra; tích cực nghiên cứu, học tập, nắm chắc các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cập nhật những văn bản pháp luật mới, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự, chú trọng đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nhất là trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu đơn vị, phòng ngừa các vi phạm phát sinh, kịp thời nhắc nhở, hạn chế, yếu kém xảy ra. Tích cực tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng, gây bức xúc, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Phối hợp với cơ quan công an, kiểm sát trong

NGÀNH TÒA ÁN Xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật



Xét xử lưu động đối tượng phạm tội về ma túy.

từng giai đoạn tố tụng; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

8 tháng đầu năm 2018, tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã giải quyết 2.500 vụ, việc đạt tỷ lệ 75,5%. Trong đó, án hình sự thụ lý 630 vụ với 1.117 bị cáo, đã giải quyết 530 vụ với 922 bị cáo, đạt tỷ lệ 84,1%; còn lại 100 vụ với 195 bị cáo. An sơ thẩm thụ lý 531 vụ với 1.000 bị cáo (giảm 19 vụ, tăng 62 bị cáo so với cùng kỳ năm 2017); đã giải quyết 456 vụ với 838 bị cáo, đạt 85,8%; còn lại 75 vụ, 162 bị cáo, trong đó đã đình chỉ 2 vụ với 2 bị cáo; trả hồ sơ cho viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung 4 vụ với 6 bị cáo. Án phúc thẩm thụ lý 99 vụ với 117 bị cáo (tăng 27 vụ, giảm 2 bị cáo so với cùng kỳ năm 2017); đã giải quyết 74 vụ với 84 bị cáo, đạt 74,7%. Trong

tổng số 74 vụ, 84 bị cáo đã giải quyết, giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm với 49 bị cáo; sửa án sơ thẩm 35 bị cáo, chuyển biện pháp chấp hành hình phạt 17 bị cáo, giảm hình phạt 17 bị cáo, chuyển hình phạt nhẹ hơn 1 bị cáo. Đối với án dân sự, đã án thụ lý 205 vụ việc (tăng 22 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2017); giải quyết được 90 vụ, việc, đạt 43,9%. Án hôn nhân và gia đình thụ lý 1.621 vụ, việc (tăng 146 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2017); giải quyết được 1.243 vụ, việc, đạt 76,7%.

Mặc dù số lượng các loại án trong 8 tháng đầu năm 2018 tăng so với cùng kỳ năm trước và tính chất một số vụ án phức tạp hơn nhưng tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc duy trì tiến độ (tỷ lệ giải quyết đạt 75,5% các vụ việc thuộc thẩm quyền, không có án quá hạn luật định). Trong số các bị cáo đã xét xử, không có trường hợp nào xử oan, việc

áp dụng pháp luật và mức hình phạt cơ bản sát, đúng. Trong đó, đã tổ chức xét xử tốt một số vụ án trọng điểm, đặc biệt là vụ án Nguyễn Văn Túc phạm tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", phạm bị cáo mức án nghiêm khắc 13 năm tù; tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm gắn với phiên tòa lưu động. Ngành Tòa án đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Trường Đại học Thái Bình tổ chức 2 phiên tòa lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên.

Đối với án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, tính hai cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc duy trì tiến độ (tỷ lệ giải quyết đạt 75,5% các vụ việc thuộc thẩm quyền, không có án quá hạn luật định). Trong số các bị cáo đã xét xử, không có trường hợp nào xử oan, việc

hành án được thuận lợi hơn, giảm mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa giảm so với cùng kỳ năm 2017 (giảm 22 trường hợp). Công tác này luôn được tòa án nhân dân hai cấp quan tâm giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, tỷ lệ giải quyết đạt 97,4%. Các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cho biết: Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xét xử, thời gian tới, Tòa án nhân dân tỉnh quan tâm rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp. Đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh. Chú trọng hơn nữa công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho hội thẩm nhân dân về số lượng, tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, thường xuyên tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, bảo đảm việc thụ lý, giải quyết các loại án được nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Toàn ngành phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đề ra: giải quyết án hình sự đạt từ 90% trở lên; giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đạt từ 80% trở lên, tỷ lệ hòa giải các vụ án dân sự đạt từ 60% trở lên.

NGUYỄN TÙNG

Thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(vtv.vn) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3325/QĐ-BVHTTDL công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, 8 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này gồm:

1. Kỹ thuật làm giấy bản của người Dao đỏ (thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).
2. Hát đúm Thủy Nguyên (xã Phục Lễ, xã Phả Lễ, xã Lập Lễ, xã Tam Hưng, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).
3. Lễ hội đền Quả Sơn (xã Bối Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).
4. Lễ hội đền Lăng Sương (xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).
5. Lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê (huyện Sông Hinh, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).
6. Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen (thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
7. Nghệ thuật múa rối nước ở Nguyễn Xá và Đông Cáp (xã Nguyễn Xá, xã Đông Cáp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).
8. Nghê đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).



Phường rối nước Nguyễn Xá (xã Nguyễn Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Ảnh: NGỌC LINH

Các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận nêu trên thuộc 5 loại hình: tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng và nghệ thuật công nghệ thông tin.

Quyết định nêu rõ, chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

BẮT PHẠM NHƯ HIỂN, PHẠM ĐỨC VIỆT Về tội quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi

Sau một thời gian điều tra xác minh, ngày 11/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã có đủ căn cứ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm), sinh năm 1974, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 36, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình, chỗ ở hiện nay: số nhà 322, tổ 50, khu đô thị Kỳ Bá, thành phố Thái Bình về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, Điều 145, Bộ luật Hình sự và tội "Đâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, Điều 146, Bộ luật Hình sự và Phạm Đức Việt, sinh năm 1974, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 276, đường Trần Thái Tông, tổ 20, phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình, chỗ ở hiện nay: số nhà 09, L08, khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình về tội "Đâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, Điều 146, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an thành phố Thái Bình nhận được đơn trình báo của gia đình ông C. về việc con gái ông là cháu M., sinh năm 2004, là học sinh lớp 9 một trường THCS trên địa bàn thành phố bỗng nhiên mất tích sau khi đi chơi cùng bạn không thể liên lạc được. Sau đó, cháu M. trở về trong trạng thái sức khỏe suy kiệt, có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý, gia đình gắng hỏi mới biết nữ sinh này đã bị một số đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Công an thành phố Thái Bình điều tra làm rõ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

VŨ TIẾN

Nước muối sinh lý SATBB bị đình chỉ và thu hồi toàn quốc

(vtv.vn) Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm nước muối sinh lý SATBB do Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi sản xuất.

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm nước muối sinh lý SATBB, số lô: DL 109; ngày sản xuất: 08/6/2018; hạn dùng: 08/6/2020; số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 1940/17/CBMP-HN) do Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi sản xuất, mẫu sản phẩm trên được lấy tại quầy thuốc trung tâm - chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (địa chỉ: số 5, Lê Xoay, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm.

Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm nước muối sinh lý SATBB, số lô: DL 109; ngày sản xuất: 08/6/2018; hạn dùng: 08/6/2020; số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 1940/17/CBMP-HN) do Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi (địa



chỉ: thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) sản xuất.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi phải gửi thông báo thu hồi tới nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng yêu cầu; gửi thông báo thu hồi về Cục Quản lý dược trước ngày 30/9.

Đồng thời, Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm nêu trên; tiến hành kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thông báo tuyển dụng nhân viên thú y

Công ty TNHH MTV chăn nuôi Việt Hùng là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Hòa Phát. Trụ sở công ty tại thôn Tinh Thủy, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên chăn nuôi trâu, bò Úc nhập khẩu với công suất 20.000 con/năm.

Do nhu cầu mở rộng quy mô chăn nuôi, chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình, năng động với công việc.

1. Số lượng: 05 người
 2. Mô tả công việc:
 - Giám sát nhận biết tình hình sức khỏe đàn bò.
 - Điều trị, chăm sóc ốm.
 3. Yêu cầu:
 - Nam giới, từ 23 - 35 tuổi, có sức khỏe tốt, chịu được làm việc áp lực cao
 - Tốt nghiệp hệ trung cấp thú y trở lên.
 4. Quyền lợi:
 - Lương theo năng lực.
 - Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.
 - Thường lễ, tết theo quy định chung của Tập đoàn Hòa Phát.
 - Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.
 5. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 14/9/2018 đến hết ngày 30/9/2018
 - Ưu tiên hồ sơ dự tuyển sớm.
- Mọi thông tin liên hệ:
 Phòng kế toán: 0227.6521.888
 hoặc Thủy: 01627.974.656
 Email: Thuy76421@gmail.com